



สรุปข้อสั่งการจากประชุมผ่านระบบ Web Conference (โปรแกรม Zoom)
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี COVID-19 จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 7/2564 วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 -11.30 น.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การรายงานสถานการณ์	1.1 ให้สสอ. และ รพ. ตรวจสอบข้อมูลการรายงาน Case PUI ให้ตรงกัน และแจ้งทีม SAT จังหวัด 1.2 ตรวจสอบข้อมูลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง 5 จังหวัด) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีส้ม) ให้ตรงกัน พร้อมแจ้งทีม SAT จังหวัด เพื่อรวบรวม และ ตรวจสอบ แจ้งต่อมหาดไทย **ข้อมูล COVID ทุกรายการขอให้ผ่าน นพ.สมภพ เมืองชื่น(ผชชว.)**	ทีม SAT
2	การเตรียมสถานที่ เฝ้าระวัง อากาศสงสัยป่วย (Quarantine)	ให้ อ. ดอกคำใต้ และ อ.ปง เตรียมจัดหาสถานที่ Local Quarantine ให้พร้อมรองรับ ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (5 จังหวัด สมุทรสาคร/ระยอง/ ชลบุรี/จันทบุรี/ ตราด)	EOC อำเภอ ดอกคำใต้และปง
3	การเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ดูแลรักษา ผู้ป่วย	3.1 ให้ทุกรพ.ปรับปรุง Cohort Ward และ Isolate Room ให้พร้อมใช้งาน ภายใน <u>เดือนมกราคม 2564</u> รวมถึงจัดทำแผนบริหารจัดการผู้ป่วยให้เรียบร้อย 3.2 ให้รพ.พะเยา และ รพ.เชียงคำ เตรียมแผนรพ.สนาม โดยเตรียมความพร้อม สถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรปฏิบัติงาน เพื่อรองรับผู้ป่วยกรณีเตียงในรพ.ทั้ง 2 แห่ง ไม่เพียงพอ (เตรียมระบบบริหารจัดการและแผน BCP : Business Continuity Plan ให้ชัดเจน หากจำเป็นต้องปิดบริการ OPD)	3.1 ทุก รพ. 3.2 รพ.พะเยา และ รพ.เชียงคำ/ Operation/ STAG
4	การเตรียมความพร้อม สำหรับคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในโรงพยาบาล	ให้ทุกรพ. จัดระบบคัดกรอง และช่องทางการให้บริการเฉพาะ สำหรับผู้รับบริการที่มา จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (5 จังหวัด สมุทรสาคร/ระยอง/ชลบุรี/จันทบุรี/ ตราด และกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี) กรณีเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง PUI ให้ตรวจ RT-PCR ทุกราย	ทุกรพ.
5	มาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่	5.1 ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอผลักดันให้สปก.อำเภอ งด/เลื่อน การจัดงานทุกชนิดในพื้นที่อำเภอ(ยกเว้นงานศพ) และขอให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดทุกครั้ง (ผ่านระบบ Zoom) 5.2 เน้นย้ำให้รพสต.ร่วมกับบอสม.ติดตามมาตรการ D-M-H-T-T ในพื้นที่ หากมีการ จัดงานต่างๆ อย่างเข้มข้น	5.1 EOC อำเภอ 5.2 สสอ./รพ.สต. ทุกแห่ง
6	การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย รับวัคซีนป้องกัน COVID -19 ระยะแรก	ให้เตรียมสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ระยะแรกได้แก่ (1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (2) ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรค ทางเดินหายใจเรื้อรัง/ โรคหัวใจและหลอดเลือด /ไตวายเรื้อรัง /หลอดเลือดสมอง / มะเร็ง /เบาหวาน (3) ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป	Logistic จังหวัด
7	การเตรียมพร้อม ระบบสื่อสาร	ทุกหน่วยงานเตรียมระบบสื่อสารให้พร้อมสำหรับการประชุมทางไกล โดยเข้าใช้งาน พร้อมทั้งเปิดหน้าจอVideoเพื่อรายงานตัว ก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อย 15 นาที	ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ ขอให้จัดลำดับงานที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตายในประเทศ ขณะนี้คือ การร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID-19 งานอื่นให้จัดลำดับตามความสำคัญลงไป

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา